



# 67 ปี

28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

## ข่าวจากหนังสือพิมพ์

### มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 หน้า 28

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## सानฉบับปั้นเซฟายาวชน



ยาวชน อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่นำสูตรแซนด์วิช **Richy Mushroom Tomyum Koong Toast** มาคว้าที่ 1 ไปครอง โดยน้องฉัตร กล่าวว่ ต้นตต้นมากเพราะเป็นการแข่งขันครั้งแรก ไม่ได้คาด



เพิ่งปิดฉากไม่หมด ๆ กับการประกวดรอบชิงชนะเลิศ "สูตรแซนด์วิช **จานเด็ด คนเก่ง**" โดยบริษัท เพอร์ซิเดนท์ เมเกอริ จำกัด (มหาชน) เพื่อสนับสนุนให้ยาวชนได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องคุณค่าทางโภชนาการของอาหารที่ดีต่อร่างกาย โดยมีเซฟรุ่นเยาว์ อายุระหว่าง 8-12 ปี ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาโชว์ฝีมือ จำนวน 30 สูตร จากทั้งหมดกว่า 500 สูตร เพื่อชิงโลรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท

นายอภิชาติ อรรถมนโนมัย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เพอร์ซิเดนท์ เมเกอริ จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Open Sandwich แซนด์วิชเปิดหน้าหลากหลายสี" เพื่อต้องการเปิดโอกาส

ให้ยาวชนได้ปลดปล่อยจินตนาการในการสร้างสรรค์สูตรแซนด์วิชของตัวเองอย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ยาวชนฝึกทำแซนด์วิชซึ่งเป็นอาหารง่าย ๆ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบ 5 หมู่ และสนับสนุนช่วงเวลาดี ๆ ที่ครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

หลังจากนี้เอง ๆ ทั้ง 30 คน ได้โชว์ฝีมือทำแซนด์วิชกัน

อย่างเต็มที่แล้ว ผลปรากฏว่ารางวัลชนะเลิศในปีนี้เป็นของ **ค.ญ.ณภัทร อนันต์ฐานิต** จากโรงเรียนอัสสัมชัญวัฒนา พัฒนา

หวังว่าจะชนะ แต่คิดว่าต้องทำให้อร่อยที่สุด สำหรับไอเดียสูตรแซนด์วิชมาจากความชอบต้มยำ เลยปรึกษากับคุณแม่และช่วยกันคิดสูตรนี้ขึ้นมา ซึ่งส่วนผสมหลักๆจะมีเห็ด ข้าวโพด ยำ ตะไคร้ โขมนะครูด พริกเผา น้ำปลา มะนาว และครีมสด ดีใจมากที่ได้รางวัลที่ 1 การประกวดครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จได้ถ้าเราตั้งใจเราประสบความสำเร็จได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แต่

**ค.ช.ณัฐภูมิ ยัมจันทร์** โรงเรียนประชาทานิเวศน์ เจ้าของสูตรแซนด์วิชทาโกะโมยากิ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แต่ **ค.ญ.กนกตา บุญฤทธิลักษณ์** โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งมาพร้อมกับสูตรแซนด์วิชน้ำพริกอ่องเบอร์รี่.

**ค.ญ.ณภัทร อนันต์ฐานิต**

